

## ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ วัน เดือน ปี 26 เม.ย. 2561 หน้า 5 เรื่อง ก๊าซแอลเอ็นจี

กรุงเทพธุรกิจ ● “บอร์ด ปตท.” จี้ถามรัฐให้ชัดเจนนโยบายซื้อ “ก๊าซแอลเอ็นจีแหล่งโมซัมบิก” หวั่นล่าช้าเสียโอกาสนำเข้าราคาถูก ซึ่งเป็นมีศักยภาพการผลิตสูง ยืนยันพร้อมสนองรัฐทุกรูปแบบรับทราบให้ ปตท.สผ.สานต่อภารกิจความมั่นคงด้านพลังงานชาติร่วมประมูลแหล่งเอราวัณ-บงกช หลังรัฐคลอด “ทีโออาร์” ด้าน “เซฟรอน” ลั่นพร้อมทำชิง

แหล่งข่าวจากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ปตท.วานนี้ (25 เม.ย.) ที่มีนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ เป็นประธานการประชุม ได้สั่งการให้ ปตท.เร่งหารือกับภาครัฐให้ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายจัดหาก๊าซธรรมชาติในระยะยาว ในโครงการโมซัมบิกโรวมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน ที่ปัจจุบัน ปตท.สผ.ถือหุ้นในสัดส่วน 8.5% ว่า

# บอร์ดเคสียร์ชดซื้อ ‘ก๊าซโมซัมบิก’

ต้องการให้ ปตท.ดำเนินการอย่างไร โดยเฉพาะการซื้อก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ในแหล่งดังกล่าวจะให้นำเข้าไปร่วมในสูตรราคาก๊าซทั้งหมด ที่เรียกว่าราคาพูล (Pool) หรือไม่ หรือต้องการให้ ปตท.จัดซื้อในลักษณะของเทรดดิ้งซึ่ง ปตท.พร้อมดำเนินการตามนโยบายของภาครัฐโดยมองว่าโมซัมบิกเป็นแหล่งที่มีศักยภาพ ต้นทุนต่ำ ราคาเป็นสัญญาที่ดี สามารถแข่งขันได้ อีกทั้งที่ผ่านมากระบวนการต่างๆ ได้เตรียมพร้อมไว้หมดแล้ว รอเพียงความชัดเจนจากภาครัฐเท่านั้น ซึ่งกังวลว่าหากการตัดสินใจต่างๆ ยังล่าช้าออกไปอาจ

เสียโอกาสในการจัดหาแอลเอ็นจีราคาถูก นอกจากนี้บอร์ด ปตท.ยังรับทราบกรณีที่ภาครัฐเปิดประมูลแหล่งก๊าซธรรมชาติ ที่กำลังจะสิ้นอายุสัมปทานในปี 2565-2566 คือแหล่งเอราวัณและบงกช โดยออกประกาศเชิญชวนเข้าร่วมการประมูลและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น (Pre-Qualification : PQ) ในวันที่ 25 เม.ย.2561 ภายใต้ระบบแบ่งปันผลผลิต (PSC) โดย ปตท.สผ.ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจดำเนินการตามภารกิจสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศต่อไป โดยเฉพาะการเข้าร่วมประมูลในแหล่งบงกช ส่วนแหล่ง

เอราวัณ ให้เจรจาเพิ่มสัดส่วนการลงทุนกับเซฟรอน แต่หากไม่สำเร็จก็ต้องเตรียมพร้อมเข้าร่วมประมูลแข่งขัน

ด้าน นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เซฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า บริษัทจะทำการศึกษารายละเอียดในเอกสารเชิญชวนโดยยืนยันว่าเซฟรอนพร้อมเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ และเชื่อมั่นว่าจะเป็นโอกาสอันดีที่บริษัทจะได้แสดงให้เห็นว่า เซฟรอนคือพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจและมีความพร้อมในการจัดหาพลังงานให้กับประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต